

Xung đột Israel-Palestine và tình hình ở Dải Gaza, quan hệ Nga với Mỹ, EU và NATO, vụ Navalny, quan hệ Trung Quốc với Mỹ và EU, Hàn Quốc-Trinidad Tiên... là một số sự kiện quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.

[Nga-EU](#) : EP nêu 5 nguyên tắc trong quan hệ với Moscow

Ngày 16/5, Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu (EP) đã nêu 5 nguyên tắc mà các thành viên cần tuân thủ khi xây dựng quan hệ với Nga:

Thứ nhất, đấu tranh chống lại "mối hành động can thiệp" vào công việc của Liên minh châu Âu (EU), cũng như chống các mối đe dọa, biện pháp trừng phạt và một số biện pháp khác. Trong khuôn khổ đó, EU đã xuất tăng cường hợp tác với NATO và các đối tác nhằm gây ảnh hưởng tại Moscow.

Thứ hai, cần thiết phải chống "tuyên truyền" bằng cách tạo ra kênh truyền hình phát sóng suốt ngày đêm trên lãnh thổ Nga.

Thứ ba, EP đã xuất "tách biệt công nhân Quốc gia Nga và đòi hỏi Nga ra khỏi các tổ chức quốc tế với Đối thoại và hợp tác kinh tế", nêu như trong cuộc bầu cử sắp tới của Duma Quốc gia Nga (Hội viện Nga), các đối diện EU phát hiện thấy sự gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến kết quả cuộc cùng.

Điểm thứ tư, EP đã xuất áp dụng với Nga chính sách phát triển vốn dành cho các "đối tác phi Đông". Chính sách này đã được khai triển phát triển quan hệ với các nước thuộc Liên Xô cũ.

Nguyên tắc cuối cùng, EP đã xuất xét lại các dự án và hỗ trợ đầu tư và hợp tác kinh tế, bắt đầu bằng việc đóng dự án xây dựng đường ống

[Dòng chảy phi Đông Bắc](#)

[2](#)

Vụ Navalny : Công tố viên thêm bằng chứng chống lại ông Navalny

Ngày 17/5, các công tố viên Nga đưa ra một số bằng chứng mới, với 6 tập tài liệu dày khoảng 400 trang, trong một phiên tòa xem xét đề nghị cấm phong trào chính trị của nhân vật chính trị Địch Kremlin Alexei Navalny.

Tòa án Nga đang xem xét yêu cầu của các công tố viên với việc coi các nhóm chống tham nhũng của ông Navalny là “tổ chức cực đoan”.

Ông Navalny và các đồng minh bác bỏ cáo buộc này và cho rằng, đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự phát triển của Đảng Nga Thống nhất quy định trong hiến pháp các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 9 năm nay.

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra trong ngày 9/6 tới.

Israel tấn công Dải Gaza dồn dập, thủ lĩnh một nhóm thánh chiến thiêu đốt mình

Sáng 17/5, [Israel thông báo tiếp tục tiến hành các cuộc không kích Dải Gaza](#) và tuyên bố đã phá hủy các đường hầm chôn cất lính Israel và nhà cầm quyền của Hamas.

